

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MINH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 506/UBND-KTTH

Minh Long, ngày 30 tháng 6 năm 2022

V/v báo cáo kết quả giải quyết
và trả lời kiến nghị sau giám
sát Thường trực HĐND huyện
và các Ban HĐND huyện
trong năm 2020, 2021



Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã

Trên cơ sở Công văn số 58/HĐND-VP ngày 10/6/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc phối hợp chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND huyện, khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 (*Dự kiến từ ngày 14-15/7/2022*).

Để có cơ sở UBND huyện báo cáo trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch UBND huyện đề nghị:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện trong năm 2020, 2021 gửi về UBND huyện (*qua Văn phòng huyện*) và email: ubndhuyenminhlong@gmail.com **trước ngày 04/7/2022, cụ thể:** (*Có bảng tổng hợp kèm theo*)

2. Giao Văn phòng huyện: Tham mưu UBND huyện tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Thường trực HĐND huyện **trước ngày 06/7/2022**.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HU, HĐND huyện (B/cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP: C, PCVP, CVTH;
- Lưu VT.



Đinh Văn Điết

BẢNG TỔNG HỢP
KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HỘI
ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRONG NĂM 2020, 2021
(Kèm theo Công văn số 506 /UBND-KTTH ngày 30/6/2022
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Minh Long)

Số TT	Nội dung	Cơ quan tham mưu thực hiện và báo cáo
I	Kiến nghị của TT. HĐND huyện tại Báo cáo số 23/BC-HĐND ngày 03/12/2022 về đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của Thường trực HĐND huyện tại Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XII, 2021-2022	
1	Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương giải quyết dứt điểm việc hộ dân (<i>hộ ông Nguyễn Thanh Tình, bà Dương Thị Tùng</i>) lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép. Giải quyết dứt điểm nội dung này trong 6 tháng đầu năm 2022 và báo cáo kết quả giải quyết tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 theo quy định.	Phòng TN&MT huyện
2	Đề nghị UBND xã Long Môn: Báo cáo UBND huyện kết quả triển khai thực hiện vận động hộ dân (<i>hộ ông Nguyễn Thanh Tình, bà Dương Thị Tùng</i>) tháo gỡ và trả mặt bằng đã lấn chiếm; đồng thời đề xuất giải pháp để giải quyết dứt điểm.	UBND xã Long Môn
3	Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trên địa bàn huyện; Làm việc với Công ty Thác Trác trong việc thực hiện các hạng mục tại Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh.	Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
4	Đề nghị UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh, Sở GTVT có kế hoạch tiếp tục nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường Gò Nay - Gò Tranh, xã Long Sơn tạo điều kiện cho bà con đi lại được thuận lợi.	Phòng KT-HT huyện
II	Kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 22/BC-HĐND ngày 03/12/2021 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp kết quả giám sát của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2021	
1	<i>Giám sát việc thực hiện Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND huyện (do Thường trực HĐND huyện thực hiện tại Báo cáo số 17/BC-ĐGS ngày 15/11/2021).</i>	
	- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc lập quy hoạch; quy hoạch sát đúng với thực tế và phù hợp với điều kiện	Phòng KT-HT huyện,

	<p>của huyện. Tiếp tục đầu tư phát triển, hoàn thiện hạ tầng giao thông; tăng cường công tác duy tu, sửa chữa hệ thống đường giao thông nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, tạo động lực và là đòn bẩy để phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.</p> <p>- Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư và thu hút vốn phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch trung hạn, UBND huyện kiểm tra, khảo sát thực tế và xem xét bố trí xây dựng các công trình dự án phù hợp; trong đó cần sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để các công trình, dự án khi đầu tư xây dựng không dàn trải, mang lại hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu thiết thực của từng địa phương.</p> <p>- Căn cứ vào kết quả và những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo của UBND huyện và những kiến nghị, đề xuất của UBND các xã, đề nghị UBND huyện:</p> <p>+ Xem xét cân đối các nguồn vốn, ngân sách huyện phù hợp để bố trí xây dựng các Nhà Văn hóa thôn cho các xã chưa đảm bảo đủ điều kiện theo tiêu chí Nông thôn mới (xã Long Môn và xã Long Mai). Hỗ trợ kinh phí xây dựng Nghĩa trang nhân dân cho các thôn của các xã phù hợp với điều kiện thực tế và phong tục tập quán của người H'rê trong giai đoạn 2021 - 2026 (kiến nghị của xã Long Hiệp).</p> <p>+ Việc xây dựng Khu tái định cư cho các hộ dân ở thôn Gò Tranh, xã Long Sơn đề nghị cần quan tâm, đầu tư đầy đủ về cơ sở vật chất, đường, điện, nước sinh hoạt, trường học... để người dân được ổn định cuộc sống và không quay trở lại nơi sinh sống cũ.</p> <p>+ Theo kiến nghị của UBND xã Long Sơn: “Diện tích đất tại trung tâm cụm xã Long Sơn (do UBND huyện làm chủ đầu tư) hiện nay đã hơn 01 nhiệm kỳ nhưng chưa đưa vào sử dụng theo đúng quy hoạch”. Đề nghị UBND huyện xem xét, kiểm tra và có giải pháp xử lý để việc sử dụng diện tích đất trên mạng lại hiệu quả hoặc có thể giao cho xã Long Sơn quản lý sử dụng đúng mục đích công ích của địa phương trong giai đoạn 2021 - 2026.</p>	
2	<p><i>Kết quả giám sát việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND xã Long Sơn, Thanh An (do Ban Pháp chế thực hiện tại Báo cáo số 25/BC-BPC ngày 02/11/2021)</i></p>	
-	<p>Khẩn trương cập nhật hồ sơ vào hệ thống phần mềm quản lý. Sắp xếp, bố trí hợp lý, hài hòa các quầy tra cứu thông tin, hòm thư góp ý, bàn viết hồ sơ, các quầy theo số thứ tự tại Bộ phận một cửa để thuận tiện trao đổi, giải quyết công việc. Bố trí công chức dự phòng để trực thay cho công chức chính thức khi vắng mặt theo quy định tại Khoản 8 Điều 12 Nghị định 61.</p>	UBND xã Long Sơn
-	<p>Khẩn trương cập nhật hồ sơ vào hệ thống phần mềm quản lý. Bố trí công chức dự phòng để trực thay cho công chức chính thức khi</p>	UBND xã Thanh An

	vắng mặt theo quy định tại Khoản 8 Điều 12 Nghị định 61.	
-	Quan tâm mở các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn thêm các thao tác sử dụng phần mềm điện tử cho công chức làm việc tại Bộ phận một cửa các xã.	Phòng VH- TT huyện
	Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa các xã nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính của các xã.	Phòng Nội vụ huyện
3	<i>Kết quả giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Minh Long đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”(do Ban Kinh tế - Xã hội thực hiện tại Báo cáo số 01BC-BPC ngày 26/11/2021)</i>	
-	<i>Tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển tổng thể dịch vụ, du lịch huyện Minh Long giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 gắn với thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của các cấp. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hoá, du lịch, khu du lịch Thác Trắng - Đồng Cản, hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận Di tích lịch sử Núi Mùm; di tích lịch sử Chiến thắng Minh Long, Sân bay Long Hiệp; Đại đội 299 (Làng Ren và Làng Trê, xã Long Môn). Khôi phục xây dựng nhà sàn truyền thống để sử dụng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại các địa phương và khôi phục một số nghề truyền thống của dân tộc H’re có nguy cơ bị mai một.</i>	Phòng VH- TT huyện
-	Tăng cường chỉ đạo các ngành liên quan, UBND các xã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Minh Long đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Minh Long đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quan tâm đầu tư hoàn thiện, đúng quy định các thiết chế văn hoá, trước hết là nhà văn hóa đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới.	Phòng VH- TT huyện
-	<i>Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của các cấp đã đề ra để thực hiện trên địa bàn xã. Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ di tích, cổ vật, các làn điệu talêu, cachoi, công chiêng, trang phục của người Hre... Cùng cố kiện toàn, đội ngũ công tác viên làm công tác tuyên truyền về văn hóa ở xã, thôn. Quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, phong tục, tập quán, nhất là văn hóa đặc trưng của người H’re; thường xuyên tuyên truyền cho Nhân dân về xây dựng đời sống văn hoá mới gắn với các phong trào thi đua ở cơ sở.</i>	UBND các xã